

กิตติกรรมประกาศ

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ขอชูโกร ขอขอบคุณอัลลอฮ์ ﷻ ที่ได้เมตตาว่าผู้ด้อยจน วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะหมัด ยี่สุนทรง อาจารย์ ที่ปรึกษา ที่ได้ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหา ตลอดจนติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์จนมีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ กรุณาเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ดร.ซุมซุ สาอุ และผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. จารูวัจน์ สองเมือง ที่ได้เกียรติและสละเวลาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้กรุณาให้คำแนะนำ ดิชม ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติม จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม ที่ได้แนวคิดที่ดีแก่ผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนเป็นผู้จุดประกายในการเลือกหัวข้อเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์นี้

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์สุวรรณิ หลังปูเต๊ะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิสักดิ์ พิศสุวรรณ ที่กรุณา ตรวจสอบและแนะนำวิธีการสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย

ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวบ้านชุมชนมุสลิมบ้านเกาะบูโหลน คณะครูโรงเรียน บ้านเกาะบูโหลนทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการให้ข้อมูลในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเก็บข้อมูลและให้ที่พักแก่ผู้วิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มอบทุนอุดหนุน การวิจัย บรรดาคณาจารย์ที่ให้การช่วยเหลือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่ได้อำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือในการติดต่อประสานเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ นายรอเซบ หมัดอะด้า (บิดา) นางสือด๊ะ หมัดอะด้า (มารดา) ที่เลี้ยงดู ผู้วิจัยมาจนเติบโต และคอยขอพร ﷻ ให้แก่ผู้วิจัยให้ได้รับความสำเร็จอย่างสม่าเสมอ ขอขอบคุณ นางสาวนุจรี หวันระ โส๊ะ(ภรรยา) ที่คอยดูแลผู้วิจัยเสมอมา รวมทั้ง ดร.ประทีปจิตร นิละไพจิตร เพื่อนผู้ที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์นี้ ตลอดจนทีมงานปัตตานีฟอรั่ม ญาคี พี่น้องและเพื่อนร่วมรุ่นที่เกี่ยวข้อง ที่คอยให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจเสมอมา

ผู้วิจัยขอพรจากอัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงอภัยในความผิดพลาดต่างๆ ที่พึงมี และโปรด ประทานความรัก ความเมตตา ความปลอดภัยและคุณงามความดี แก่บุคคลดังกล่าวด้วยเทอญ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์นี้ที่ได้กล่าวนาม อามีน

อับดุลเลาะ หมัดอะด้า